

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source : ข่าวสด		
Date : - 8 ก.ย. 2547	Page : 11	No : 47433169

พืระยานุเคราะห์ฯจัดงาน 'คนดีของสมเด็จพระย่า'

เนื่องวโรกาสครบรอบ 1 ทศวรรษแห่งการเสด็จสวรรคาลัย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 นี้ ทางพืระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "คนดีของสมเด็จพระย่า" ที่ห้องประชุมใหญ่พืระยานุเคราะห์มูลนิธิ

ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อธิการบดีประธานรัฐสภา ประธานกรรมการบริหาร



พืระยานุเคราะห์มูลนิธิฯ กล่าวว่า แนวคิดหลักของโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระย่าครั้งนี้ คือการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และแนวทางการประพฤติตนเป็นคนดีให้กับเยาวชน ทางมูลนิธิอัญชิยมอบตะพานทองของสมเด็จพระย่า "คนดีในความหมายของฉัน" ที่มีใจความตอนหนึ่งว่า "....คนดีของฉันรี จะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างใดๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม...." มาประพันธ์เป็นบทเพลง "ขอเป็นคนดี" ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรร่วมมือร่วมใจช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถรับทอศการะการนำชาติไทยให้รุ่งเรืองก้าวหน้าในอนาคต

สำหรับโครงการจัดทำซีดีเพลงชุด "ขอเป็นคนดี" ประกอบด้วย 14 บทเพลง ที่ประพันธ์เนื้อร้องโดยศ.ดร.อุกฤษ ประพันธ์ทำนองโดยวินท์ โอสานานนท์ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งมอบให้แก่สถาบัน



การศึกษา ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจโดยไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังเปิดให้เยาวชนชาย-หญิง
ทั่วไป อายุ 8-12 ปี ร่วมประกวดร้องเพลง "ขอเป็นคน
ดี" ซึ่งทุนการศึกษา 2 แสนบาท ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงจะ
ได้รับถ้วยรางวัลพระราชนิพนธ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายจะได้รับ
ถ้วยรางวัลประทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หมดเขตรับผลงานเทศกาลนี้วันที่
14 ก.ย. และจะประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9 ต.ค.นี้ นอกจากนี้ยังมีการ
ประกวดร้องเพลง "ครู-ศิษย์จิตวิญญาน" ซึ่งเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่น่ามำพระ
ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เคยพระราชทานในวันครูมาประพันธ์ขึ้น
ในวันครู เดือนม.ค. 2548

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ พระยานุเคราะห์มูลนิธิฯ 31/2 ซอยพลโยธิน 47
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2940-7000-9